



ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

เลขที่ 328 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Council of University Presidents of Thailand

328, 3rd Floor, Office of The Higher Education Commission Bld., Sri-Ayutthaya Road, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400

Tel. (662) 126-5111 E-mail : Contacts@cupt.net Website : www.cupt.net

ที่ ทปอ.๖๕/ว ๐๔๘๓

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน อธิการบดี

อ้างอิง หนังสือที่ อว. ๐๒๐๐.๒/ว๑๖๐๔๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งสำเนาหนังสือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณาดำเนินการ นั้น

ในการนี้ ทปอ. ใคร่ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาด้วย เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์)

เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๖-๕๑๑๑ กด ๒

E-mail: contacts@cupt.net

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๐.๒/๑๖๖๐๔๖



ถึง สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย



สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๗๐๓/ว ๙๐๘๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แจ้งประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้คนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรับสิทธิ สวัสดิการ ได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการยังสามารถพกพา และแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ทุกรูปแบบ และสามารถใช้งานได้จนกว่าบัตรนั้นจะหมดอายุ รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการตลอดชีพยังคงสามารถใช้ได้ตลอดไป รายละเอียดดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทราบต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

๑๗ เมษายน

เผื่อโปรด แจ้งเวียนกรมส่งเสริมฯ

นพอ.

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๕๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr@mhesi.go.th

นางเกษมศรีพรหมลิขิต
(๗๕๕)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษิณชัยภัต ไชยสิทธิ์
เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ถ้วนที่สุด
ที่ พม ๐๗/๐๓/ ๙๐ ๙๗



สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม
เลขรับ ๒๕๖๕
วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕
เวลา ๑๑.๑๙ น.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๔

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๑ ฉบับ
เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงร่วมกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง พัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ซึ่งได้เปิดให้บริการทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อรับสิทธิ สวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้งนี้ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการยังคงสามารถพกพาและแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ทุกรูปแบบ และสามารถใช้งานได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการตลอดชีพก็สามารถใช้ได้ตลอดไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศฯ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และขอความร่วมมือท่านประสานแจ้งไปยังหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลได้รับทราบ เพื่อให้คนพิการสามารถรับสิทธิ สวัสดิการได้อย่างสะดวกรวดเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรี อาระยะกุล)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ ต่อ ๓๐๗ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๐๒๖